

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2565



วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ ได้กำหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ โดยได้ประชุมฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด**



วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ ได้ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือนโดยมีนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ ทางด้านนายมีแก้ว นุฬาลา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ ก็ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้โอวาทและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนตำบลป่าพลุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน



วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2565



วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพวง ได้ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือนโดยมีนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพวงเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ ทางด้านนายมีแก้ว นุพลาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพวง ก็ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้โอวาทและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนตำบลป่าพวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน



วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพวงดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสงค์ขอรับเงินสดในเขตพื้นที่ตำบลป่าพวง นำโดยนายมีแก้ว นุพลาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพวง และนายสุวิทย์ ทวันฮ้อ ประธานสภาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการในเขตพื้นที่ตำบลป่าพวง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19



วันที่ 12 พค. 65 นายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพวง ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องตำบลป่าพวง ตักน้ำทิพย์พระพุทธรบาทสามยอดเพื่อร่วมในพิธีสรองน้ำพระบรมธาตุทริกฤษชัยประจำปี 2565



วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2565



วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล ได้ร่วมเดินขบวนเนื่องในประเพณี
สงกรานต์พระบรมธาตุทริภุญชัย ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานขอ
น้ำสงกรานต์ และเครื่องราชสักการะ ประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุทริภุญชัย ประจำปี 2565 เพื่อเป็น
การถวายสักการะพระบรมธาตุทริภุญชัย ซึ่งเป็นพุทธสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของคนลำพูน เป็นการสืบสาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่สืบไป



วันที่ 18 พ.ค.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล
โดยนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าพูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานอำเภอบ้านโฮ้ง ณ หมู่บ้านห้วยกองเลาะ
ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน โดยมีการปลูก
ป่า บวชป่า และการทำฝายชะลอน้ำ



วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล นำโดยนายมีแก้ว นุฒาเล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล พร้อมด้วย บุคลากรฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของ
ชาติ โดยได้ปลูกต้นทองอุไร ณ บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มพูน
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้สภาพอากาศดีขึ้นและเกิดความ
สวยงาม



วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2565



ในเดือน พฤษภาคม 2565 ผลการดำเนินงานของหน่วยกู้ชีพ(หน่วยบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) ได้ให้บริการประชาชนด้านการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลูทั้งสิ้น จำนวน 8 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลแล้วนำตัวผู้ป่วยส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ต่อไป



ในเดือน พฤษภาคม 2565 ช่างไฟฟ้า กongsang องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่าพลู ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชน ว่าด้วยเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวขัดข้อง โดยได้ซ่อมแซมไปทั้งหมด 14 จุด ทำให้การจราจรมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน



วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กongsang องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้นำเครื่องจักรกลขนาดเบา ลงพื้นที่ปรับปรุงถนนเส้นฝายห้วยแม่แข้ง บ้านแม่หาด เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ถนนเพื่อการใช้เส้นทางในการสัญจร ขนพืชผลทางการเกษตร

